



COUNTY OF ORANGE – HEALTH CARE AGENCY

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Thông Báo Cấp Thời: August 3, 2023

Liên Lạc: HCA Thông Tin
HCAComm@ochca.com
(714) 834-2178

Cập Nhật Hóa Tình Trạng COVID-19: Sự Gia Tăng Mới Đây Trong Hoạt Động Của COVID-19 tại Quận Cam

(Santa Ana, CA) – Văn Phòng Kiểm Soát Các Bệnh Dịch Truyền Nhiễm trực thuộc Cơ Quan Đặc Trách Y Tế Công Cộng Quận Cam (HCA) thông báo có một sự gia tăng trong tỷ lệ của việc xét nghiệm COVID-19 PCR có dương tính trong cư dân Quận Cam trong suốt tháng vừa qua. Để giảm thiểu sự trầm trọng của việc gia tăng mới đây, Cơ Quan HCA nhắc nhở các cư dân phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa để giảm thiểu nguy cơ bị bệnh nặng hay vào vào bệnh viện.

Việc gia tăng mới đây tương tự như những mùa trước khi hoạt động của bệnh dịch gia tăng trong cả những tháng thuộc mùa hè lẫn mùa đông. Thêm vào đó, việc phân loại tuổi của những trường hợp lây nhiễm dựa theo kiểu mẫu đã nhìn thấy trong năm ngoái với tỷ lệ mắc bệnh cao nhất trong số những thành phần tuổi từ 0-3 và 75 tuổi trở lên. Phải vào bệnh viện vì COVID-19 hiện tại không thấy có sự gia tăng.

Bác Sĩ Regina Chinsio-Kwong, Y Sĩ Trưởng Đặc Trách Dịch Vụ Y Tế Công Cộng của HCA kiêm Ủy Viên Đặc Nhiệm Y Tế Quận phát biểu: “Để làm giảm cơ nguy phải vào bệnh viện, công đồng được khuyến cáo phải đề cao việc bảo vệ những người có nguy cơ cao để bị lây nhiễm. Đối với những người họp mặt với bạn bè quá nhiều thời giờ, sẽ có cơ nguy dễ bị lây nhiễm. Nếu chúng ta cẩn thận, chúng ta có thể giữ an toàn cho nhau.”

- Nếu quý vị mới đây có tham dự vào một đám đông người, lễ hội, đi du lịch, hay đến gần những người đang bị COVID-19, hãy tự theo dõi triệu chứng và thử xét nghiệm.
- Nếu quý vị bị bệnh, ở nhà và làm xét nghiệm.
- Đeo [khẩu trang vừa vặn](#) trong đám đông tại những nơi có nội vi cho thấy được can thiệp hiệu quả để giảm thiểu nguy cơ bị hay lây lan COVID-19.
- Tất cả các cá nhân phải tiếp tục thực hành [các biện pháp tốt che miệng khi ho và vệ sinh bằng cách rửa tay thường xuyên](#).

- **Chúng tôi khuyến cáo một cách mạnh mẽ tất cả các cá nhân từ 6 tuổi trở lên phải cập nhật hóa tình trạng chích ngừa COVID-19 của họ.** Hiện tại, bao gồm cho những người có tình trạng miễn nhiễm bình thường cho đến suy giảm miễn dịch nghiêm trọng. Có thể tìm thấy tại đây: [Interim COVID-19 Immunization Schedule](https://myturn.ca.gov/Interim-COVID-19-Immunization-Schedule). Để lấy hẹn chích ngừa, xin vào: <https://myturn.ca.gov/>.
- **Những người lớn và trẻ em có nguy cơ bị COVID-19 từ nhẹ đến nặng phải được thăm định để được chữa trị COVID-19 một cách thích nghi.** Muốn biết thêm về thông tin chữa trị COVID-19, xin vào <https://covid19.ca.gov/treatment>.

Muốn biết thêm thông tin về COVID-19, xin vào www.ochealthinfo.com/covid. Thêm vào đó, Cơ Quan HCA đáp ứng những thắc mắc của cộng đồng xuyên qua Đường Glây Liên Quan Y Tế của Cơ Quan 1 (800) 564-8448, Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều.

Các chuyên viên y tế được khuyến cáo giữ mối liên hệ thông tin chỉ dẫn cập nhật về COVID-19. [Link to CDC](#).

VỀ HCA: Cơ Quan Đặc Trách Y Tế Công Cộng Quận Cam là cơ quan đặc nhiệm y tế liên vùng và là cơ quan y tế thẩm quyền, đặc trách việc bảo đảm và quảng bá chăm sóc sức khỏe cá nhân, gia đình và cộng đồng xuyên qua việc hợp tác và điều phối với các tài nguyên thuộc khu vực công và tư. Xin vào www.ochealthinfo.com để biết thêm về các dịch vụ và tài nguyên.

###